

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## KGI - นานๆ จะขาดตาสักครั้ง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

งานสัมมนาในวันที่ 23 กันยายน นี้ รับผิดชอบต่อสิ่งที่ก่อนจะเต็มนะ (ที่ M-Academy ..Big C ราชดำริ ชั้น 6) โทร. สำรองที่ 02-090-8912, 02-656-8229 งานนี้ “ฟรี” ตลอดงานครับ (และอย่าลืม เอกสารสำหรับเปิดพอร์ต เพื่อได้สิทธิ์ ในการเข้า UIA รุ่น 4 นะ)... สำหรับหุ้นขาดตาเชียนวันนี้ จริงๆ แล้วก็ไม่ค่อยจะขาดตาในหุ้นกลุ่มนี้สักเท่าไร อาจจะเพราะเคยได้ยินมาจากห้องค้าหรือเคยประสบมากับตัวเองบ่อยครั้งว่า ถ้าหุ้นกลุ่มนี้มาที่ไร เป็นสัญญาณของการใกล้จบรอบของตลาด หรือ SET Index นั้นเอง... ประมาณว่า ตลาดเวียนกลุ่มกันเล่นจนครบ แล้วก็มาจบที่กลุ่มนี้เลยอ้าว แล้วแบบนี้ หากเกิดหุ้น KGI มาจริง ๆ แล้วตัวหุ้นบริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์ ตัวอื่นๆ มาด้วยจริงแล้วละก็จะต้องทำกันล่ะเนี่ย ตลาดแถวนี้ จะเป็นยอดดอยใหม่หรือเปล่า... อันนี้ ก็ต้องว่ากันไปตามเกมและนะ ขึ้นมาเสียขนาดนี้ จะมีพักบ้าง จบรอบบ้าง ก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยนี่นา แล้วตอนนี้ ทุกคนก็รอการอ่อนตัวหรือรอการจบรอบเพื่อจะลงมาให้ซื้อรอบใหม่อยู่ไม่ใช่หรือ จะกลัวอะไรกับการที่ตลาดจะลงมาแล้วล่ะครับ... แต่เคยจำกันได้อยู่หรือเปล่าว่า การขึ้นในคลื่น 5 ที่เขาเรียกว่าคลื่นตื่นทอง หรือเป็นคลื่นที่ไรเหตุผล ดั้งนั้น ถ้าจะไม่มีการลง ไม่มีการปรับฐาน ให้ท่านแปลกใจเล่น ก็ได้นะครับ ยิ่งรอ ยิ่งไม่ลง หรือ ยิ่งกลัว ยิ่งขึ้นไกลอะไรทำนองนั้นแหละ... เขาเป็นว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น แต่ถ้าจะมีสัญญาณว่าจะลง หรือจะปรับฐานจริง ๆ ก็ขอให้ดูระดับ EMA5days ไว้ ปิดต่ำกว่าเมื่อไร นั่นก็อาจจะเริ่ม หรือ ถ้ายิ่งต่ำกว่าEMA10days ด้วย ก็ใช่

### ดูตามเกม...

อาจจะมีความเป็นไปได้ ที่เราจะเห็นการขึ้นแรง ๆ ในระหว่างวัน ถ้าไม่วันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้... แต่การขึ้นแรง ๆ ก็อาจจะจะถูกแรงขายกดลงมาปิดต่ำๆ เหมือนที่เคยทำกันได้เช่นกันนะ

**แนวรับ** : ... 4.16-4.10 ยังน่าสนใจ หรือ วันนี้ **ไม่ควรลงมาเล่นต่ำกว่า 4.1**

**เป้าหมาย** : ... **แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 4.30 ถ้ายืนได้เมื่อไร จะไปได้ไกล 5.0-5.5**

Price Chart...(KGI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น KGI...** ตามเป้าหมายข้างต้น ที่กล่าวนั้น ไม่ใช่เป้าหมายของ รูปแบบ Bullish Pattern in MA. นะ แต่เป็นเป้าหมายตามรูปแบบการแกว่งตัวของราคา ที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น หรือ ลงไปลาก Trend Line แล้วหากรอบการแกว่งตัวดู เรียกว่า หา Channel นั้นแหละครับ แต่ถ้าตลาดหุ้นรอบนี้ เอื้อด้วยจริงๆ แล้ว เป้าหมายตามรูปแบบ MA. นั้นั้น ก็ต้องว่ากันถึง 8.20 กันโน้นเลย อาจจะดูว่าไกลไปไหม ก็จริงครับ หุ้นกลุ่มนี้ ไม่บ่อยนะที่จะทำตามสัญญาณของ MA. สักเท่าไร เผลอต้องมองกันแบบเอาลงมาเล็กน้อยๆ ซึ่ง 4.30 ถ้ามองว่า ถ้าขึ้นมาจะขายเล่นสั้นๆ ไปก่อน แล้วดูใหม่อีกทีก็ได้ แล้วถ้ายืน 4.30 ได้จริง ก็จึงตามต่อ แล้วมอง 5.0-5.5 ต่อไป

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน